

## วันต้องห้ามตามคติโบราณ...

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2552

วันต้องห้ามตามคติโบราณ

## ✘ วันต้องห้ามตามคติโบราณ ✘



ความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะทำสิ่งนั้นยังคงยึดถือความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมู อาทิต.. ขึ้นบ้านวันเสาร์, เฝ้าผีวันศุกร์, โกงจุกวันอังคาร... และยังมีอีกมากมายที่โบราณท่านได้กล่าวเอาไว้จะ มาดูกันว่าในแต่ละวันท่านห้ามทำสิ่งใดบ้างและวันไหนควรทำสิ่งใดจึงจะดี

### ✘ ขึ้นบ้านวันเสาร์

เนื่องจากว่าวันเสาร์ตามหลักโหราศาสตร์แล้วถือกันว่าเป็นวันแห่งโทษทุกข์ และดาวเสาร์ยังจัดเป็นดาวแห่งบาปเคราะห์อีกด้วยแต่การขึ้นบ้านใหม่ ต้องการความร่มเย็น ความสุขและความมั่นคงถาวร ความเจริญ ดังนั้นคนโบราณจึงห้ามมิให้ประกอบพิธีเกี่ยวกับการปลูกสร้าง บ้านเรือน เช่น การยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ เปิดป้ายอาคาร หรือแม้กระทั่งการย้ายเขาสู่บ้านใหม่

### ✘ เฝ้าผีวันศุกร์

ตามคติโบราณท่านห้ามทำการฃาปนกิจศพกันในวันศุกร์ เพราะชื่อของวันศุกร์นั้น ไปคล้องจองกับคำว่า "สูญ" ดังนั้นเมื่อเอาความสุขไปให้คนตาย เป็นการกระทำอันไม่เป็นมงคล ความทุกข์ทั้งหลายก็จะต้องตกมาถึงคนเป็นหรือผู้ที่ทำการดังกล่าว ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ดาวศุกร์เป็นดาวรื่นเริง บันเทิงใจ ดาวสังคม และความรัก ซึ่งตรงกันข้ามกับความทุกข์ ความหม่นหมอง ดังนั้นคนโบราณจึงได้ห้ามการกระทำดังกล่าวเอาไว้และมีคำพูดที่เ้าทองกันติดปากว่า "เฝ้าผีวันศุกร์ ให้ทุกข์คนยัง"

### ✘ โกงจุกวันอังคาร

วันอังคารนั้นถือว่าเป็นวันแรงวันหนึ่ง เพราะดาวอังคารคือดาวแห่งเทพเจ้าของสงคราม คนโบราณท่านว่าวันเ้าแห่งสงครามนี้เหมาะแก่การออกรบหรืองานที่ต้องการความแข็งแกร่ง ความเด็ดขาดมากกว่า ไม่ควรใช้วันดังกล่าวเพื่อกระทำที่เป็นมงคล หรือต้องการความร่มเย็น ความผาสุก และลาภผลต่างๆ เช่นการุ้ โกงจุก การขึ้นบ้านใหม่ พิธีมงคลสมรส เป็นต้น เพราะถ้าหากนำวันนี้ไปใช้แล้วก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทกัน หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้ เพราะดาวอังคารยังจัดเป็นดาวแห่งอุบัติเหตุอีกด้วย

### ✘ แต่งงานวันพุธ

ในทางโหราศาสตร์เราจะรู้ได้ว่า ดาวพุธเป็นดาวแห่งความแปรปรวน มักมีการโคจรที่ผิดปรกติดอยู่เสมอ เตี้ยวดีเตี้ยวช่า เตี้ยวเดินเร็ว แต่สักพักก็กลับเดินถอยหลัง ด้วยสาเหตุดังกล่าวคนโบราณจึงถือว่าดาวพุธเป็นดาวที่หาความแน่นอนและความมั่นคงไม่ได้ จึงไม่ควรเป็นเ้าอย่างยิงที่จะใช้วันนี้เป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรส เพราะอาจจะทำให้คู่บ่าวสาวมีจิตใจที่โลเล ไม่มั่นคงกับคู่ครองของตนเอง ซึ่งจะนำพาไปสู่การนอกใจและหย่าร้างกันเ้าที่สุด

### ✘ พุธห้ามตัด, พฤหัสห้ามถอน

วันพุธห้ามตัดผม และตัดไม้ เพราะวันพุธเป็นวันแห่งการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการ ถือว่าถ้าตัดผมวันพุธจะทำให้ปัญญาทึบ ส่วนวันพฤหัสนั้นเป็นวันครูเป็นวันที่นิยมเรียนวิชา ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ดังนั้นไม่ควรถอน หรือโค่นทำลายสิ่งใดเ้าก็ตาม และในวันพฤหัสนี้ทางโบราณยังห้ามเรื่องการแต่งงานเ้าอีกด้วย เพราะวันนี้คือวันครู ดังนั้นไม่ควรกระทำการดังกล่าวในวันเ้าเพราะถือเ้าเป็นการไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์

### ✘ สงฆ์ 14, นารี 11

ความหมายคือ ท่านห้ามมิให้ทำการใดเ้า ให้แก่พระสงฆ์ ในวันขึ้น 14 ค่ำ และแรม 14 ค่ำทั้งสิ้น เช่น การบวชเ้า การอุปสมบท และการอุลองพระเป็นต้น เพราะถือกันว่าวันเ้านี้เป็นวันโกน พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องปลงผมในวันเ้านี้ ถือเ้าเป็นการตัดราศีของพระท่าน จึงไม่ควรให้ท่านทำการมงคลใดเ้า ส่วนนารี 11 โบราณท่านห้ามมิให้ทำการใดเ้า ก็ตามที่เ้าของกับสตรีเ้าในวันขึ้น 11 ค่ำและวันแรม 11 ค่ำ เ้าเ้าจะเป็นการเปิดสมาคมสตรี เปิดโรงเรียนสตรี หรือเปิดหอพักสตรีก็เ้าตาม

ความเชื่อต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพียงความเชื่อโบราณซึ่งท่านถือเ้าเป็นคติสืบต่อกันมา จริงเ้าแล้วความเชื่อเ้ากับวันต้องห้ามของโบราณนั้นยังมีอยู่เ้า แต่เป็นความเชื่อที่เร้าม่กจะไม่เคย หรือเคยได้ยินมาบ้าง ไม่บ่อยเ้าวันต้องห้ามดังกล่าวเหล่านี้ เราซึ่งอยู่ในยุคปัจจุบัน เ้าคงไม่สามารถหาเหตุผลใดถึงคติความเชื่อเหล่านี้ว่าเ้าไม่ คนโบราณถึงต้องกำหนดกะเกณฑ์วันทำการดังกล่าวว่าวันเ้าทำได้หรือไม่ได้ โดยใช้เหตุผลของท่าน เ้าอย่างไรก็ตามคนไทยกับความเชื่อเ้าหลายเ้า เรื่องก็ยังคงแยกกันไม่ขาดแมเ้าในยุคปัจจุบันก็เ้าตาม